



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์

### หวังสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าหมายเชื่อมโยงเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ หวังเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งสมาชิกกว่า 10 ล้านคน และมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ที่หมุนอยู่ระบบสหกรณ์ ส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจของประเทศ เชื่อมันหากเกิดการเกื้อกูลกันสหกรณ์สหกรณ์ด้วยกัน จะส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งได้ใช้โอกาสที่จัดงานสหกรณ์ไทย ได้ร่วมพระบารมี จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามซื้อขายข้าวระหว่างสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด จังหวัดนนทบุรี กับสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด ได้ทำหน้าที่สั่งซื้อข้าวเพื่อส่งไปขายให้สหกรณ์ที่จังหวัดนราธิวาสอีก 5 สหกรณ์ และได้กระจายสินค้าต่อไปอีก โดยสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาสได้ส่งข้าวไปขายตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส สตูดซึ่งเป็นการ Supply สินค้าซึ่งกันและกัน และอาจมีสหกรณ์บางแห่งที่มีเงินทุนพร้อมให้การสนับสนุนแก่สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด ได้กู้ยืมไปเป็นทุนซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด การเชื่อมโยงความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว นับว่าเป็นเครือข่ายที่แท้จริง ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายในงานสหกรณ์ไทยได้ร่วมพระบารมีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ยอดธุรกิจที่ทำร่วมกันประมาณ 881 ล้าน แต่เป็นการเซ็นสัญญาส่งมอบสินค้าในรอบ 1 ปี ซึ่งคาดว่าจะเร่งขยายผล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การเริ่มต้นเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ต่างประเภท เป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรเชื่อมโยงความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการและสหกรณ์ร้านค้า อาจเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเงินทุน เป็นการสนับสนุนเงินทุนกับสินค้าเกษตร เงินทุนกับสินค้าประมง ปัจจุบันการเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นการแบบผูกหัวผูกท้าย ยังไม่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นเพียงคู่ค้ากันเท่านั้น ทำให้ยังไม่เกิดความเข้มแข็งเท่าที่ควร แต่หากสามารถเชื่อมโยงกันแบบโครงข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากมีเงินในระบบมากมาย นำเงินมาให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมไปทำธุรกิจ โดยเฉพาะสหกรณ์ร้านค้า ปัจจุบันมีความอ่อนแอมาก ไม่สามารถแข่งขันกับโมเดิร์นเทรดได้ เพราะสหกรณ์ร้านค้ามี กำลังซื้อไม่มากพอ ในการไปซื้อสินค้าแข่งกับซัพพลายเออร์ แต่สินค้าบางอย่าง ห้างโมเดิร์นเทรดก็ซื้อจากสหกรณ์การเกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ อาหารแปรรูป จึงเห็นว่าควรจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ต่างประเภทกัน โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายสินค้ากับสหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์ประมง โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันเข้มแข็งมากขึ้น การส่งเสริมให้ระบบการสหกรณ์เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านธุรกิจ เงินทุน องค์ความรู้ด้านวิชาการ ให้หมุนอยู่ในขบวนการสหกรณ์ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ในที่สุด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ จะผลักดันให้ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ประเภทเดียวกันในระดับจังหวัด โดยเป็นการจับมือกันระหว่างสหกรณ์หลาย ๆ สหกรณ์ เชื่อมกันเป็นเครือข่าย แล้วใช้อุปกรณ์การตลาดร่วมกัน เช่น ห้องเย็น ลานตาก ซึ่งรัฐไม่ต้องลงทุนสร้างอุปกรณ์การตลาดให้กับทุกสหกรณ์ แต่ให้เงินสนับสนุนเพียงแห่งเดียวแล้วตั้งเป็นชุมนุมเข้ามาบริหารอุปกรณ์การตลาด โดยเปิดให้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมาใช้บริการร่วมกัน คิดค่าบริการตามจำนวนครั้งที่มาใช้ เนื่องจากบางสหกรณ์พอหมดฤดูผลไม้ ก็ไม่ได้ประโยชน์จากห้องเย็น แต่หากหลายสหกรณ์ได้ใช้ร่วมกันก็สามารถพิชิตชนิดอื่น ๆ มาเก็บไว้ได้ เป็นการให้บริการแบบชุมนุมสหกรณ์บริการ ซึ่งจะทำได้สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

“การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ไม่ใช่แค่การผูกหัวผูกท้าย เช่น สหกรณ์เอ กับสหกรณ์บี ทำธุรกิจร่วมกันแล้วสรุปว่า นั่นคือเครือข่าย แต่ยังไม่ใช่เครือข่ายที่แท้จริง แค่เชือกสองเส้นที่ผูกหากันเท่านั้นเอง ไม่เหมือนกับใยแมงมุมที่ต้องโยงใยกันเป็นโครงข่าย ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงพอที่จะดักแมลงได้ แต่ถ้ามีแค่หนึ่งเส้นหัวท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่เกิดความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของเครือข่ายต้องสร้างสายใยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สหกรณ์ไหนมีกำลังความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อแก่เพื่อนสหกรณ์ด้วยกัน นั่นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งผลักดัน และอยากเชิญชวนในปีมหามงคลปีนี้ เราจะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้เป็นใยแมงมุม ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดความเข้มแข็งต่อขบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์กว่า 10 ล้านคนที่อยู่ในระบบสหกรณ์ เงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ที่หมุนอยู่ในขบวนการสหกรณ์มีผลกระทบต่อจีดีพีของประเทศ ถ้าเราสามารถ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายได้ ก็จะส่งต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว